



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	งานพิธีบรมราชาภิเษก -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 นั้น รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากษัตริย์คุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี จะมีการทวี่หรือและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเตรียมการ นอกจากนี้ จะกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ	กรม.แต่งตั้งกรรมการ สปสช. -เสนอข่าว พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมกรม.มีมติตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นาย เจริญ โชคดำรงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.พล.อ.เอกจิต ช่างหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก 3.นางดวงตา ตันโซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และ 4.นางสมศรี วัฒนไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีผลตั้งแต่วันที่กรม.มีมติเป็นต้นไป
เว็บไซต์ acnews สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 เว็บไซต์thaigov เว็บไซต์ไทยโพสต์	พายุปากีสถาน -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้ตรวจฯ นพ.สจจ. ผอ.รพศ./รพท. เพื่อติดตามความพร้อมและแผนรองรับการจัดบริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุไซร่อน “ปากีสถาน” (PABUK) ในวันที่ 3 - 5 ม.ค. 2562 โดยได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ที่พายุผ่านทั้งภาคใต้ตอนบน-ล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมความพร้อม คาดว่าจะมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 282 แห่ง ให้สำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับน้ำท่วม 50,000 ชุด เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ประสานการทำงานกับผู้ว่าฯ อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสถานบริการและไม่กระทบต่อการจัดบริการประชาชน
สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เผย ปก.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมรับมือกับพายุปากีสถาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 16 จังหวัดภาคใต้ เบื้องต้น สธ.สั่งการให้ผู้ตรวจฯ นพ.สจจ. และรพ.ในสังกัดรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรพ.ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ปะทิว และรพ.หลังสวน จ.ชุมพร ส่วนการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้แล้ว
ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน	-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โผ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยหนัก 8 ราย หากระดับน้ำในคลองวังยาวสูงถึง 4.50 เมตร จะย้ายผู้ป่วยหนักไปรพ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผู้ป่วยในจะย้ายไปรักษาที่ตึก 6 ชั้น หากระดับน้ำในคลองสูง 5.50 เมตร จะให้บริการห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉินเท่าที่จำเป็น แต่ยังไม่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ในวันที่ 3 ม.ค. จะวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยในที่สามารถกลับไปพักที่บ้านได้ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย จากนั้นจะประสานกับเจ้าหน้าที่ ปก. เจ้าหน้าที่ทหาร ดซด. เตรียมการช่วยเหลือ คาดว่าพื้นที่ อ.บางสะพาน จะเริ่มมีผลกระทบในวันที่ 4 ม.ค. ส่วนเรื่องน้ำท่วมรพ.น่าจะมีปัญหาตามปกติ เนื่องจากกำแพงป้องกันยังไม่เสร็จ หากมีน้ำท่วม ต้องเก็บอุปกรณ์สำนักงานให้พ้นน้ำเพื่อป้องกันความเสียหาย
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด เว็บไซต์newtv	-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยมาตรการรับมือพายุไซร่อนปากีสถาน ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการตั้งแต่ 2 วันที่ผ่านมา มีการแจ้งเตือนไปทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประมง การท่องเที่ยว รวมถึงการสัญจรในพื้นที่อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ขอเตือนทุกคนเตรียมการป้องกันตัวเอง และขอร้องภาคเอกชนห้ามใช้เรือโดยสาร

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า พายุปาบึกจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. 2562 โดยช่วง 4-5 ม.ค. 2562 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรงบริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ได้แจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่น 15 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย และท้องถิ่นที่คาดการณ์ว่าพายุปาบึกจะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งอ่าวไทยในช่วงวันที่ 4 ม.ค. 2562 ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง และภาวะน้ำท่วม โดยความรุนแรงของพายุปาบึกเทียบเท่ากับพายุแฮเรียตที่เคยเข้าแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 ซึ่งต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันเมื่อขึ้นฝั่งหรือไม่ แต่ก็ยังทำให้มีฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมในวงกว้างได้</p>
มติ ครม.	<p>ให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นการประกอบโรคศิลปะ</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ตามที่สธ.เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร และผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมการและเลขานุการ กำหนดให้ รว.สธ.มีอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร การเลือกประธานกรรมการวิชาชีพและรองประธานกรรมการวิชาชีพ กำหนดอำนาจหน้าที่และการดำเนินการของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร โดยให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ฯลฯ</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานครออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รว.วิทยาศาสตร์ฯ นำคณะ เข้าพบนายกฯ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : TMID) พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผลิตช่วยพยุงการลุกขึ้นของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผลิตภัณ์ที่เข้ารับสถาบันโรคผิวหนัง ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา ระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็ง นาฬิกาอัจฉริยะแจ้งเตือนภาวะวิกฤติทางเบาหวาน และจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ โดยนายกฯ ขอให้ศึกษาวิจัยสำหรับคนทั้งระดับบน กลางและล่าง ส่วนเรื่องการปลดล็อกกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขอให้เร่งวิจัยพัฒนา</p>
สำนักข่าวไทย	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมีความพร้อมปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แล้ว ขณะที่กรมการศึกษานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักวิจัยสายพันธุ์ให้กบอก. ให้เห็นว่า ขณะนี้ยังไม่มีชัดเจนเรื่องการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร จึงกังวลว่าเกษตรกรจะขาดทุน เพราะการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้องลงทุนสูงมาก เบื้องต้นการปลูกในห้องทดลองของอก.ในต้นปีนี้ จะนำเข้ากัญชาสายพันธุ์อินดิจากต่างประเทศ ซึ่งมีสาร CBD ปริมาณสูง ส่วนการปลูกกัญชาของเกษตรกรยังไม่มีการกำหนดเริ่ม แต่หนึ่งในกฎเกณฑ์การปลูกที่สธ.ระบุไว้ คือ เกษตรกรจะต้องไม่มีประวัติเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการแพทย์</p> <p>ไทยรัฐ ทีมข่าว สาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความว่า การที่ประเทศไทยเตรียมพร้อมนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ดี รวมถึงช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณ ด้านยารักษาโรคที่สามารถใช้กัญชาทดแทนได้ ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมไม่ให้มีการนำกัญชารักษาโรคไปใช้เป็นยาเสพติดหรือผิดวัตถุประสงค์</p>
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอบทความว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการห้ามผลิต-จำหน่าย-นำเข้าอาหารที่มีไขมันทรานส์ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ม.ค. 2562 หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6-12 เดือน และปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>นายงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.สถาบันอาหาร กล่าวว่า การห้ามผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่ใช้ไขมันทรานส์ ในระยะแรกอาจส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทครีมเทียม-วิปิ้งครีม-คุกกี้-บิสกิต-พาย-พัฟฟ์ เบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกอร์และขนมอบ ที่ต้องปรับสูตรมาใช้มาร์การีนที่ปราศจากไขมันทรานส์ หรือใช้เนยสดแทน ส่วนผู้ผลิตน้ำมันและไขมันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่มีไขมันทรานส์มาเรื่อยๆแล้ว</p> <p>ด้าน นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องไขมันทรานส์แล้ว จึงประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออก เนื่องจากไขมันทรานส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารที่เป็นเบเกอรี่-ขนมปังผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ และการมีมาตรฐานและกฎหมายเรื่องของไขมันทรานส์จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศมากขึ้น</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก แลลงข่าวสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561 ถึง 1 ม.ค. 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,425 ครั้ง เสียชีวิต 410 ราย บาดเจ็บ 3,516 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก พังงา แพร่ แม่ฮ่องสอน สตูล และสมุทรสงคราม จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 109 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 24 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 127 คน</p> <p>นายประสาร มหาลีตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 6,390 คดี จังหวัดที่มีคดีชั่วคราวขณะเมาสุรา (รายวัน) สูงสุด ได้แก่ ระยอง 76 คดี แพร่ 23 คดี และ เชียงราย 16 คดี จังหวัดที่มีคดีชั่วคราวขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 413 คดี มหาสารคาม 411 คดี และ สกลนคร 382 คดี</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>จำหน่ายแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชรงค์ศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สคร. สสจ. สสอ. สรรพสามิตพื้นที่ กรมการปกครอง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธรในท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 28 - 31 ธ.ค. 2561 แบ่งเป็น 3 สาย ภาคกลาง ได้แก่ นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง โดยตรวจทั้งสิ้น 106 ราย พบการกระทำความผิดและดำเนินคดี 49 ราย แบ่งเป็น ความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 47 ราย ฐานแจก แถม ให้สินค้าอื่นร่วมกับ ความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 1 ราย และฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ราย ประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือพบการกระทำความผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
<p>มติชน, INN เว็บบางกอกบิซนิวส์, ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์บ้านเมือง Thailandplus</p>	<p>คำแนะนำดูแลช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คราบหินปูน หรือ หินน้ำลาย ก่อให้เกิดปัญหาโรคในช่องปาก ได้แก่ เลือดออกขณะแปรงฟัน ฟันเหลือง มีกลิ่นปาก เหงือกกรัน โรคปริทันต์ ฟันโยก ฟันห่าง และฟันผุได้ ดังนั้นปัญหาคราบหินปูนจึงควรได้รับการดูแลจากทันตแพทย์ตามความเหมาะสม</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า คนทั่วไปที่มีอาการเหงือกอักเสบเพียงเล็กน้อย ควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน แต่หากมีอาการของร่องลึกปริทันต์ด้วย ควรขูดหินปูนทุก 3-4 เดือน การป้องกันไม่ให้เกิดคราบหินปูน ควรแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง หากไม่สามารถทำได้ ให้บ้วนปากแทน ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์thaipost เว็บไซต์dailynews เว็บไซต์newtv</p>	<p>สูตร 2:1:1 คุมน้ำหนักหลังปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่คนมักกินอาหารที่ประกอบไปด้วย ขนมหวาน อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ซึ่งเมื่อกินในปริมาณมากจะส่งผลทำให้น้ำหนักขึ้น ไขมันในเลือดสูง ดังนั้น หลังฉลองปีใหม่ควรกลับมาควบคุมน้ำหนักด้วยสูตร 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน 2 ส่วนแรกเป็นผักสดชนิดต่างๆ หรือผักสุกมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป 1 ส่วนเป็นข้าว-แป้งที่ไม่ขัดสี และ 1 ส่วนสุดท้ายเป็นประเภทโปรตีน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน, เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคชุกุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ป่วยด้วยโรคชุกุนกุนยาประมาณ 80 เปอร์เซนต์ และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน 1 ราย โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่ รพ.กระบี่ ไม่ผ่านการรักษาจาก รพช. ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลผู้ป่วย ขณะที่ชาวบ้านระบุว่า เบื้องต้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกมารณรงค์ให้คำแนะนำ และบางพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยังไม่มีการพ่นหมอกควัน</p> <p>ด้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายหนึ่งของรพช.ในพื้นที่ เปิดเผยว่า เบื้องต้น รพช.ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคชุกุนกุนยาจาก รพ.กระบี่เพียง 1 ราย ที่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ป่วยชุกุนกุนยาในพื้นที่เข้ารักษา ส่วนใหญ่จะหายารับประทานเอง ไปรักษาที่คลินิก หรือรพ.กระบี่ ทำให้สำรวจการระบาดของโรคได้ยาก</p>
<p>เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	<p>กฎหมายชงบุหรี่แบบเรียบ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พูนาม เคนตราปาล ชิงห์ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) กล่าวชื่นชมประเทศไทยว่า เป็นประเทศที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกมาตรการชงบุหรี่แบบเรียบ และจะเป็นผู้นำให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงอื่น ๆ เดินหน้าพัฒนามาตรการที่คุ้มค่าที่สุด “BEST BUY” ของ WHO ในการควบคุมกำกับอุตสาหกรรมยาสูบ</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมยาสูบ และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 11 ของโลกที่ออกมาตรการนี้ ซึ่งมาตรการชงบุหรี่แบบเรียบเป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่ WHO แนะนำให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีข้อดีคือ 1.ลดความดึงดูดของผลิตภัณฑ์ 2.ป้องกันการใช้ชงบุหรี่เป็นพื้นที่โฆษณา 3.ป้องกันการใส่ข้อความชวนเชื่อ เช่น มีอันตรายน้อยกว่า และ 4.ทำให้ภาพค่าเตือนมีความชัดเจนใหญ่ขึ้น โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้สำรวจความเห็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 1,239 คน จากทั่วประเทศ พบว่า ชงบุหรี่แบบเรียบจะส่งผลให้ไม่อยากซื้อบุหรี่มากกว่าชงบุหรี่แบบเดิมถึง 57% และทำให้เห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่มากกว่าชงบุหรี่แบบเดิมถึง 47.5% สำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรี่ มีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่ม 3.61 เท่า</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>สถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน อสม.และ จนท.รพ.สต.กาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ชุด ชคต.ตำบล กาลิซา ช่วยกันทำความสะอาดทั้งในและนอกรพ.สต.กาลิซา เพื่อเตรียมเปิดให้บริการประชาชน โดย นายประเวศ หมัดเส็น ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต.ด้านสาธารณสุข นพ.วิเศษ สินทร์โสภณ นพ.สจจ.นราธิวาส พร้อมคณะและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กว่า 100 คน ได้นำกระเช้าดอกไม้มอบให้กับ นางนิตะห์ ตือเร๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการ ผอ.รพ.สต.กาหนัวะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะร่วมดูแลชาวบ้านในพื้นที่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch